

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Đề tài luận án: *“Hoàn thiện phương pháp và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam”*

2. Chuyên ngành: Kế toán, Mã số: 9.34.03.01

3. Họ và tên NCS: Nguyễn Thu Trang

4. Họ và tên cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Thế Chi

5. Những kết luận mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu của luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của phương pháp, quy trình phân tích tài chính DNNVV trong các NHTMCP của Việt Nam trên các khía cạnh:

Một là, hệ thống hóa lý luận về phương pháp, quy trình phân tích tài chính DNNVV trong các ngân hàng thương mại. Luận án đã trình bày quan điểm về Ngân hàng thương mại, phân tích tài chính DNNVV tại các NHTM cũng như quy trình và phương pháp phân tích tài chính DNNVV tại các NHTM cũng như khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp và quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTM. Đóng góp nổi bật về lý luận là luận án khái quát hình thành quan điểm riêng về phương pháp, quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTM.

Hai là, khảo sát thực tế về phương pháp và quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTMCP của Việt Nam; qua đó đánh giá những kết quả đạt được; những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng.

Ba là, luận án đã đi sâu nghiên cứu kinh nghiệm về phương pháp, quy trình phân tích tài chính DNNVV ở các tổ chức tài chính trên thế giới và rút ra bài học để hoàn thiện phương pháp và quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTMCP của Việt Nam.

Bốn là, trên cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp và quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTMCP của Việt Nam, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp: nhóm giải pháp về hoàn thiện phương pháp phân tích (hoàn thiện phương pháp đã triển khai, đưa ra những phương pháp mới), nhóm giải pháp hoàn thiện quy trình phân tích tài chính DNNVV tại các NHTMCP của Việt Nam. Ngoài ra, NCS cũng đưa ra các nhóm giải pháp khác hỗ trợ. Các nhóm giải pháp được đưa ra trên cơ sở đánh giá thực tế, nghiên cứu kết quả của mô hình DEA để đề xuất có trọng tâm.

Năm là, để các giải pháp đề xuất được áp dụng vào thực tiễn tại các NHTMCP của Việt Nam, luận án đã phân tích điều kiện thuộc về phía Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội DNNVV Việt Nam cũng như từ chính các DNNVV ở Việt Nam.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

GS.TS Ngô Thế Chi

Nguyễn Thu Trang